

1 ประชุมสมัชชาสุขภาพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

2 ระเบียบวาระที่ ...๓.....

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

3
4 **ร่างมติ : เกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช**

5 สมัชชาสุขภาพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

6 *ตระหนักว่า* การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยผิดวิธี การไม่บังคับใช้นโยบายและกฎหมาย
7 ที่เข้มงวด การส่งเสริมการขายโดยไม่รับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค แนวโน้ม
8 นำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงขึ้นทุกปี

9 *รับทราบ* ว่าพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สารเคมีกำจัด
10 ศัตรูพืชทุกชนิดต้องขึ้นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรี
11 ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ได้ระบุให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วน
12 ได้เสียให้ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่รอบด้าน พร้อมแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบเพื่อความโปร่งใส และจัดตั้ง
13 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร

14 *รับทราบ*ว่า การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) เป็น
15 เครื่องมือหนึ่งในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

16 *หวัง* ใ้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจะไม่สามารถ
17 ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม และด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค

18
19 จึงมีมติดังต่อไปนี้

20 ๑. ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเกษตรอำเภอ
21 ในจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ

22 ๑.๑ มอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

23 ๑.๑.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
24 อำเภอละ ๑ ตำบล ๆ ละ ๑ หมู่บ้าน ในปี ๒๕๕๗ โดยมีการขยายให้ครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ
25 ในปี ๒๕๖๐

26 ๑.๑.๒ สร้างฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้เชื่อมโยงทั้งจังหวัดในทุกระดับและ
27 เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในระดับเขต ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

28 ๑.๑.๓ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด ระดับเขต
29 ระดับภูมิภาค และระดับประเทศให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

30 ๑.๑.๔ กำหนดให้มีตลาดกลางเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับตำบล ระดับ
31 อำเภอ และระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมกับผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชน โดย
32 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้นำที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน

๑.๑.๕ ส่งเสริมความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่เกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิจากการทำ
เกษตรแบบใช้สารเคมีเป็นการทำเกษตรปลอดภัยกำจัดศัตรูพืช

๑.๒ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนด
แผนยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจังสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

๑.๓ จัดตั้งคณะกรรมการในการกำหนดมาตรฐาน แนวทาง และการดำเนินการเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนของเกษตรปลอดภัยในจังหวัดชัยภูมิ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ การค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ พาณิชยจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประมง
จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ สถาบัน **วิชาการ** การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาลักษณ์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ ~~สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ~~) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ
และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายสนับสนุน โดยมีผู้ว่าราชการ **จังหวัดชัยภูมิ** เป็นประธาน เพื่อ
ดำเนินการผลักดันให้เป็นภาคบังคับ โดยประกาศเป็นวาระของจังหวัดชัยภูมิ เน้นระบบการตลาดภายใน
ท้องถิ่น ตลาดในห้างสรรพสินค้า และตลาดส่งออก โดยมีกลไกการบริหารจัดการในแต่ละระดับเพื่อเอื้ออำนวย
ให้เครือข่ายเกษตรปลอดภัยได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
อาหารจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลความปลอดภัยทางอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร และ
จัดทำระบบการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบ การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ต่อสาธารณะ อย่าง
สม่ำเสมอ โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตามความเหมาะสมสม่ำเสมอ และมี
การนำเสนอผลการดำเนินงานในวาระการประชุมทุกระดับ

๓. ให้ **สถาบันวิชาการ** และสถาบันการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การทำเกษตรปลอดภัย โดยเน้นการปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

๔. ให้พาณิชยจังหวัดชัยภูมิและการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน **เพื่อ** ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางเกษตรปลอดภัยของประเทศ และในระดับภูมิภาค

๕. หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย.....ได้ดำเนินการเกษตรปลอดภัย
อาหารปลอดภัยต้นแบบของจังหวัดชัยภูมิ

- 1 ให้ สสจ กำหนดให้แต่ละ รพ ต่างๆให้นำร่องนำผลผลิตมาทำอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน
- 2 ขอให้ อปท บรรจุกำหนดการเกษตรปลอดสารพิษในแผนพัฒนาสุขภาพตำบล